

ค่านายจุดสร้างอุโมงค์หนาร.ร.

- ล่าซื้อยื่นศาลปกครองฟ้องผู้ว่าฯ
- ต้นงบเปลี่ยนจุดไม่สนเสียด้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศรัทธา เสมามิ่ง ทนายความ ได้รับมอบอำนาจจากนายวิระเมธ ชามพูนท, นายเจริญ เฉลิมวิสุตย์คุณ, นายวิระพล เตชะสถิตย์กุล, นายสุทัศน์ โพธิ์ทอง และ น.ส.โสภา วชิรพงศ์ และนำรายชื่อผู้คัดค้าน 400 คน ยื่นศาลปกครองพิษณุโลก ฟ้อง จ.พิษณุโลก โดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พิษณุโลก เพื่อคัดค้านการก่อสร้างอุโมงค์จุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควมคุม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ที่ กม.1+070 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

งบประมาณ 34,703,000 บาท มีนายพิพัฒน์ เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการก่อสร้าง ในฐานะประธาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยอ้างดำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ยกระดับ

โครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ นอกจากนี้ ยังอ้างเพื่อประโยชน์แก่นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (พ.พ.) ในการกลับรถสะดวกยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 แขวง การทางพิษณุโลกที่ 1 เชิญครู นักเรียนโรงเรียน พ.พ. และประชาชน ประชุมออกแบบและสอบถามความคิดเห็น ซึ่งนักเรียนล้วนเห็นด้วย เพราะสามารถขับรถออกจากโรงเรียน มุดข้ามถนนไป อีกฝั่งทันที ต่อมาแขวงการทางพิษณุโลกที่ 1 ออก ประกาศหนังสือเชิญประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นอีกครั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2563 แต่ยกเลิก เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

กระทั่งวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา เพชบุ๊กแขวง การทางพิษณุโลกที่ 1 ได้เผยแพร่รูปแบบการก่อสร้างอุโมงค์แบบที่ 3 โดยมีการย้ายจุดจุดเดิม

ที่ กม.0+800 มาที่ กม.1+070 โดยไม่มีการประชุม พร้อมกันนี้แขวงการทางพิษณุโลกที่ 1 ได้ออกแบบ ประชาพิจารณ์สอบถามผ่านเพชบุ๊ก โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นเพียง 228 คน เห็นด้วย 220 คน ไม่เห็นด้วย 8 คน

อย่างไรก็ตาม การย้ายจุดสร้างอุโมงค์ จะสร้างความลำบากยุ่งยากในการกลับรถทำให้นักเรียน ขับรถกลับไป-มาในระยะทางถึง 560 เมตร อีกทั้ง ใช้ได้เพียงรถจักรยานยนต์ รถแท็กซี่ รถกระบะเท่านั้น

ต่อมานักเรียนโรงเรียน พ.พ.และประชาชน เข้าชื่อกว่า 400 คน นำโดยนายวิระเมธ ชามพูนท อดีตประธานสภาจังหวัดพิษณุโลกและน้อง นายสุชน ชามพูนท อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลัง อดีต ส.ส.พิษณุโลก ยื่นหนังสือ คัดค้านการย้ายจุดก่อสร้างอุโมงค์กลับรถต่อผู้ว่า ราชการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานทางหลวงที่ 5 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ 10 พิษณุโลก อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อ คัดค้านโครงการดังกล่าว ซึ่งอาจจะมีความไม่ โปร่งใส